

BÁO CÁO THẨM TRA

**Dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn
ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố (đợt 2)**

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ nguồn ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (đợt 2). Kết quả thẩm tra như sau:

1. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương

Thực hiện văn bản số 1364 /BTC-HCSN ngày 05/02/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguồn kinh phí: “... các địa phương trước mắt chủ động phân bổ, sử dụng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử”.

Để các đơn vị, địa phương trong tỉnh có kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được kịp thời, HĐND tỉnh đã phân bổ kinh phí bầu cử (đợt 1) là 18.225 triệu đồng tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 05/3/2021 của HĐND tỉnh.

Nay, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (đợt 2) là cần thiết, đúng thẩm quyền, phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 05/3/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định về nội dung, mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ nguồn ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị đã lập dự toán kinh phí bầu cử.

Thẩm tra cho thấy nhiều cơ quan đơn vị lập dự toán chưa sát, trong đó có một số địa phương lập dự toán quá cao, không phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ

thực tế, đã được Sở Tài chính thẩm định, theo đó: một số nhiệm vụ tính mức tối thiểu như chi Hội nghị cử tri tính 1 lần nhưng tính cho tất cả các thôn, Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tính tối đa cho ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp vận động bầu cử; hỗ trợ các đối tượng trung tập, Tổ bầu cử tính tối đa 6 ngày ngoài 2 ngày trước và trong ngày bầu cử ,vv....Ban nhận thấy đây là dự toán kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác bầu cử, không phải là kinh phí tối đa chi hoạt động bầu cử tại các địa phương theo từng nội dung cụ thể; trường hợp ngân sách tỉnh hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bầu cử, thì UBND các huyện, thành phố xem xét bổ sung từ ngân sách cấp mình theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Do đó, cơ bản Ban nhất trí với dự thảo nghị quyết phân bổ kinh phí bầu cử đợt 2 như Tờ trình của UBND tỉnh.

Tờ trình của UBND tỉnh có 769 Tổ bầu cử, tuy nhiên theo Báo cáo tiến độ công tác bầu cử số 43/BC-UBBC ngày 02/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh thì hiện có 763 Tổ bầu cử, giảm 6 Tổ bầu cử (*huyện Na Rì, Ngân Sơn, Bạch Thông mỗi huyện tăng 01, huyện Pác Nặm giảm 06, huyện Chợ Đồn giảm 03*). Do đó, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh kinh phí hỗ trợ hoạt động của Tổ bầu cử tại các địa phương cho sát với thực tế.

Bên cạnh đó, Ban đề nghị xem xét không bố trí dự phòng nhiệm vụ phát sinh số tiền 1.000 triệu đồng. Trường hợp phát sinh nhiệm vụ bầu cử cần bổ sung kinh phí, Ban đề xuất HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến giải quyết công việc giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, để việc phân bổ kinh phí được kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và không phải thu hồi về ngân sách tỉnh khi không sử dụng hết dự phòng kinh phí bầu cử.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy và bản điện tử:

- Các vị đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;

Gửi bản điện tử:

- Sở Tài chính;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh Hương